

Số: /BC-SCT

Hà Nam, ngày tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước

(Thời gian báo cáo từ 01/01/2016 đến 30/6/2023)

Thực hiện Công văn số 1769/UBND-TCDC ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. Đặc điểm tình hình

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam được quy định tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam. Về tổ chức bộ máy của Sở gồm có: Văn phòng sở, Thanh tra sở, 05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc. Hiện Sở có 63 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; có 60 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc.

Xác định nhiệm vụ phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương luôn gắn công tác phòng chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đơn vị đã triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Sở đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, thể chế hóa các

chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực thuộc lĩnh vực của ngành đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết theo quy định.

## **II. Những kết quả đạt được**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị**

**1.1. Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã thực hiện quán triệt sâu sắc vị trí vai trò của công tác PCTN, tiêu cực; tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo triển khai tuyên truyền tới toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan các văn bản của Trung ương, của tỉnh về PCTN, tiêu cực tại các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hội nghị giao ban hàng tháng, hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đăng tải trên trang Web của Sở... hoặc các kỳ sinh hoạt Chi bộ luôn quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức như:

- Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12; Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng;

- Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 28/02/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12-

CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

**1.2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực và việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị**

- Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực, Sở Công Thương đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản như:

+ Kế hoạch số 501/KH-SCT ngày 09/6/2016, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Các Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm từ 2016 đến 2023;

+ Kế hoạch số 441/KH-SCT ngày 16/4/2019, Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019;

+ Kế hoạch số 1899/KH-SCT ngày 29/12/2021 về duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001: 2015 năm 2022

- Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Ngoài ra, căn cứ nguồn kinh phí dự toán ngân sách được giao Đảng ủy, lãnh đạo Sở đều chỉ đạo ban hành Quyết định chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai thu chi tài chính theo đúng quy định hiện hành.

**1.3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực và việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị: Không có**

**1.4. Công tác chỉ đạo phối hợp trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực và việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị: Không có.**

**2. Kết quả thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực thành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị**

Do các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đấu thầu; đấu giá tài sản; giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế không thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Sở quản lý nên Sở Công Thương không triển khai công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực các lĩnh vực trên thành luật.

**3. Kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao**

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, Sở Công Thương không ghi nhận kiến nghị nào về việc khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật về PCTN, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

**4. Kết quả hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Không có.**

**5. Đánh giá chung về công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị**

Trong giai đoạn báo cáo, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về PCTN, tiêu cực. Sở triển khai kịp thời đến toàn thể CB,CC,VC. Công tác PCTN, tiêu cực đều được triển khai đầy đủ, chấp hành tốt trên các lĩnh vực hoạt động của Sở như: mua sắm tài sản công, sử dụng kinh phí, công tác cán bộ... Quy tắc ứng xử thường xuyên được nhắc nhở trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ; việc thực hiện PCTN, tiêu cực được thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; CCHC được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung đã giải quyết nhanh kịp thời các văn bản chỉ đạo của trên, giảm bớt thời gian đi lại của người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của sở trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng, đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đến nay Sở chưa phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, không có đơn thư tố cáo về tham nhũng.

**III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỂ CHẾ HOÁ, CỤ THỂ HÓA CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ PCTN, TIÊU CỰC**

1. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức và người lao động của sở nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực (Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật PCTN ...) và các quy chế nội bộ của sở ban hành; duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ

thông tin vào quản lý điều hành, mở rộng dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tử; triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số.

2. Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện: Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế làm việc và hoạt động của Sở, Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Thực hiện tốt kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực hàng năm, chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực, chú trọng việc phòng ngừa là biện pháp chủ đạo, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trong cơ quan có dấu hiệu vi phạm có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực ngành quản lý.

5. Thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho Văn phòng sở và đơn vị trực thuộc.

6. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thủ tục đã được công khai.

Sở Công Thương Hà Nam trân trọng đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh; (*để báo cáo*)
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Nguyên Ngọc**

